

SỞ TƯ PHÁP BÌNH ĐỊNH  
TRUNG TÂM DỊCH VỤ  
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTDVĐGTS

Bình Định, ngày tháng năm 2024

V/v không tổ chức đấu giá tài sản vì chỉ có 01 tổ chức nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo thông báo số 104/TB-TTĐVĐGTS ngày 26/06/2024 của Trung tâm DVĐGTS.

Kính gửi: Trung tâm Phát triển quỹ đất

Thực hiện Hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản số 51/2024/HĐ-DVĐGTS ngày 25/06/2024 giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và một số văn bản liên quan đến việc đấu giá tài sản.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đã niêm yết, thông báo công khai tài sản đấu giá theo quy định pháp luật. Đến hết 16 giờ 00 phút ngày 19/07/2024 là hết hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất thực hiện dự án khu chung cư thương mại dọc đường Huỳnh Tấn Phát, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định nhưng chỉ có 01 tổ chức nộp hồ sơ tham gia đấu giá tài sản trên.

Thực hiện Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 tại Điều 59 quy định Tài sản đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá: “Việc đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá quy định không áp dụng đối với các tài sản sau đây:

- Tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
- Quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
- Tài sản khác mà pháp luật quy định không đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá.”

Theo đó, tài sản trên chỉ có 01 tổ chức nộp hồ sơ tham gia đấu giá nên Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản không thể tổ chức đấu tài sản trên theo thời gian như đã quy định.

Nay, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản kính báo cho Trung tâm Phát triển quỹ đất biết và phối hợp thực hiện về sau./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HS-VT.

**GIÁM ĐỐC**

**Đặng Thị Ngọc Uyên**